



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ
THƯ MỜI**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00, ngày 10 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường lầu 12, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình nghị sự và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website Công ty: www.pse.vn

Tài liệu Đại hội: sẽ được đăng tải trên website Công ty bắt đầu từ ngày 29/03/2019.

Điều kiện tham dự Đại hội: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVFCCo SE theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2019 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo Phiếu đăng ký đính kèm) và gửi về địa chỉ: Lầu 9, Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh hoặc số Fax: 028. 35111666 trước 12h00, ngày 05/04/2019.

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và Giấy CMND/thẻ căn cước (hoặc hộ chiếu) để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, người được ủy quyền cần mang thêm bản gốc Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm)

Rất hân hạnh được đón tiếp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

1. Thông tin bên ủy quyền:

Họ tên cổ đông/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD	Số cổ phần sở hữu

2. Thông tin bên được ủy quyền:

STT	Họ tên người được ủy quyền	Số CMND/Hộ chiếu	Số cổ phần được ủy quyền	Ký tên xác nhận của người được ủy quyền
1				
2				
3				
4				
5				

Lưu ý:

- Người nhận ủy quyền thay mặt cổ đông tham dự Đại hội và biểu quyết đúng bằng số phiếu mà cổ đông ủy quyền biểu quyết theo bảng trên.
- Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên HĐQT Công ty.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo CMND và giấy ủy quyền bản gốc để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận.

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)